

THÀNH PHỐ

Bảo đảm an toàn giao thông dịp cuối năm

Chuẩn bị đón xuân Canh Tý 2020 cũng là thời điểm nhu cầu đi lại của nhân dân tăng cao. Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp này, Công an thành phố Thái Bình đã triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, nhất là tăng cường các biện pháp tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự ATGT, trật tự xã hội dịp cuối năm 2019, tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và lễ hội đầu xuân, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Thái Bình tập trung kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện không chấp hành Luật Giao thông đường bộ, chạy quá tốc độ, dừng đón trả khách sai quy định. Tăng cường các tổ tuần tra lưu động khép kín địa bàn, cử cán bộ trực 24/24 giờ theo dõi hệ thống camera an ninh, trực đường dây nóng để kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm. Phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông kiểm tra phương tiện qua trạm kiểm soát hành trình và xử lý các phương tiện chở hàng quá tải trọng, quá chiều cao, chiều dài, các hành vi coi nể thành, thùng xe; các phương tiện không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật vẫn lưu thông gây mất an toàn cho người và phương tiện nhằm kiểm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông. Những trường hợp cố tình không chấp hành hiệu lệnh, cản trở việc kiểm tra, xử lý vi phạm của lực lượng CSGT sẽ bị xử lý theo quy định. Cùng với đó, Công an thành phố chỉ đạo lực lượng CSGT phối hợp với công an các phường, xã đồng loạt ra quân bảo đảm ATGT trên tất cả các tuyến phố, trong đó chú trọng công tác điều

tiết giao thông tại các trọng điểm như khu vực ngã tư Lý Bôn - Trần Thái Tông, Hai Bà Trưng - Lý Thường Kiệt, Lê Quý Đôn - Lê Lợi..., bảo đảm cho người dân đi lại an toàn. Từ ngày 1/1/2020, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia nghiêm cấm toàn bộ hành vi điều khiển phương tiện giao thông khi có nồng độ cồn trong người. Điều khiển xe dành cho người khuyết tật cũng không được phép có nồng độ cồn trong người, vì vậy lực lượng công an sẽ tập trung kiểm tra, xử lý lỗi sử dụng rượu, bia khi lái xe. Thiếu tá Nguyễn Ngọc Khánh, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Công an thành phố cho biết: Để bảo đảm ATGT trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020, lực lượng CSGT Công an thành phố có kế hoạch kiểm tra trên các tuyến đường, có thể thay đổi về thời gian kiểm tra vào buổi trưa, tối, kiểm tra những trường hợp có sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông và sẽ xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm. Bên cạnh tăng cường công tác xử lý, Công an thành phố còn chủ động phối hợp với các phường, ban, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT cho các tầng lớp nhân dân; không để xảy ra ùn tắc giao thông trên địa bàn, bảo đảm giao thông

an toàn, thông suốt nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Từ đầu năm đến nay, Công an thành phố đã tổ chức các đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng loa phát thanh ở các xã, phường, tập trung vào các buổi sáng và buổi chiều với các nội dung về Luật Giao thông đường bộ, Nghị định số 46/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt. Phối hợp tuyên truyền pháp luật về ATGT cho hàng nghìn lượt người. Riêng với các trường học, Công an thành phố phối hợp với nhà trường tổ chức ra mắt mô hình trường học an toàn về an ninh trật tự, ATGT, phòng, chống cháy, nổ. Ngoài ra, Công an thành phố đã mở các đợt cao điểm bảo đảm trật tự ATGT trong các dịp lễ hội và các sự kiện diễn ra trên địa bàn; phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và bảo đảm trật tự ATGT" nhằm nâng cao ý thức tham gia giao thông cho nhân dân. Cùng với các biện pháp của ngành chức năng, hơn ai hết, mỗi người dân khi tham gia giao thông cần chấp hành tốt các quy định của pháp luật, góp phần mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT cho các tầng lớp nhân dân; không để xảy ra ùn tắc giao thông trên địa bàn, bảo đảm giao thông

MINH NGUYỆT



Cảnh sát giao thông phân luồng tại ngã tư Lý Thường Kiệt - Hai Bà Trưng.

THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

Tiện ích - Đơn giản - Tiết kiệm

Ngày nay, trước sự bùng nổ của công nghệ thông tin, chỉ với 1 chiếc thẻ ATM hay chiếc điện thoại thông minh, người tiêu dùng có thể thanh toán được chi phí cho bất kỳ một sản phẩm dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) rất tiện ích - đơn giản - tiết kiệm đang được ngành ngân hàng quan tâm phát triển.



Hết tháng 11/2019, Agribank Chi nhánh Bắc Thái Bình đã lắp đặt 60 thiết bị chấp nhận thẻ (POS) để phục vụ nhu cầu thanh toán của khách hàng.

Các hoạt động TTKDTM được các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tỉnh quan tâm đầu tư và ưu tiên phát triển như: séc, ủy nhiệm thu hoặc lệnh chi, ủy nhiệm thu hoặc nhờ thu, thư tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp và nhận lương qua tài khoản, ví điện tử, nạp tiền điện thoại, thu nợ ngân sách, thu, chi trợ cấp từ bảo hiểm xã hội, thanh toán tiền điện, nước, chi phí khám chữa bệnh, cước điện thoại, vé máy bay, vé tàu, cước internet và truyền hình cáp... đối với khách hàng cá nhân. Đặc biệt, hình thức thanh toán qua smartphone với các dịch vụ như: chuyển tiền, thanh toán, nạp tiền điện thoại, tiền gửi online, QR Pay... đang được rất nhiều người dân đặc biệt là giới trẻ ưa chuộng sử dụng bởi

tính năng đơn giản, dễ sử dụng lại tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí bởi không cần phải đến tận nơi cung cấp dịch vụ. Để đáp ứng kịp thời với nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, thời gian qua, các TCTD trên địa bàn tỉnh đã không ngừng đổi mới cơ sở vật chất, phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng, từng bước hiện đại hóa công nghệ, đưa các chương trình thanh toán hiện đại vào hoạt động. Cùng với việc chú trọng đầu tư mở rộng hệ thống ATM, điểm chấp nhận thẻ, toàn ngành còn phát hành các loại thẻ đa năng phục vụ thanh toán như thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ trả trước, thẻ nội địa, thẻ quốc tế... phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp và nhân dân. Đến hết năm 2019, toàn ngành đã mở gần 980.000 tài khoản

thanh toán, phát hành trên 1 triệu thẻ thanh toán các loại; lắp đặt 167 máy ATM, 595 máy POS; đồng thời, thực hiện trả lương qua tài khoản cho gần 1.770 cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp với tổng số gần 140.000 lao động nhận lương qua thẻ. Bên cạnh đó, các TCTD còn tích cực phối hợp với Bảo hiểm xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bưu điện tỉnh, Công ty Điện lực Thái Bình, các doanh nghiệp cung cấp nước sạch, các trường học, bệnh viện, doanh nghiệp viễn thông... để thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động qua tài khoản ngân hàng, từ đó tạo thuận lợi tối đa cho các đối tượng thụ hưởng dịch vụ.



Bà Vũ Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Bắc Thái Bình



Để tăng doanh số TTKDTM, thời gian qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Bắc Thái Bình đã triển khai kịp thời cơ chế, chính sách của nhà nước, đặc biệt là đề án của Agribank về đẩy mạnh dịch vụ phát triển thẻ về thị trường nông thôn. Bên cạnh đó, Agribank Chi nhánh Bắc Thái Bình còn chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước; đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền sâu rộng về các hình thức TTKDTM; tổ chức ký kết phối hợp các đơn vị như Kho bạc Nhà nước, thuế, điện lực, các doanh nghiệp cung cấp nước sạch trong TTKDTM; phát triển thêm nhiều tính năng sản phẩm, tăng cường quảng bá các sản phẩm dịch vụ, phát triển cơ sở hạ tầng bảo đảm an toàn trong giao dịch, bảo mật thông tin đặc biệt là với các giao dịch ngân hàng điện tử, tích cực mở rộng và phát triển mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ rộng khắp tại hầu hết các trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn và các cửa hàng lớn trên địa bàn... Triển khai có hiệu quả các giải pháp, đến hết tháng 11/2019, doanh số TTKDTM của Chi nhánh đạt hơn 13.000 tỷ đồng, chiếm 62,2% tổng doanh số thanh toán.

Ông Phí Minh Tân, Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Thái Bình



Công ty Điện lực Thái Bình hiện đang ký hợp đồng phối hợp với 12 ngân hàng và 9 tổ chức trung gian có ví điện tử để thu tiền điện không dùng tiền mặt với tổng số gần 240.000 lượt khách hàng đã thanh toán đến hết tháng 11/2019. Do khách hàng vẫn còn tâm lý e ngại khi tiếp cận với công nghệ thanh toán mới, đối tượng khách hàng ở

khu vực nông thôn còn nhiều lại không có nguồn thu thường xuyên để chuyển tiền vào tài khoản... nên việc triển khai thu tiền điện không dùng tiền mặt của ngành điện vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Chính vì thế, thời gian tới, Công ty Điện lực Thái Bình tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền về những tiện ích của thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt để mọi người đều biết và đăng ký sử dụng; tham mưu cho tỉnh chỉ đạo các cơ quan, sở, ngành, đơn vị chỉ đạo cán bộ, nhân viên sử dụng dịch vụ đồng thời đăng ký làm việc với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa trả lương qua thẻ triển khai áp dụng việc trả lương qua thẻ và thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt; giao chỉ tiêu thu tiền điện không dùng tiền mặt cho các phòng, ban, đơn vị và đưa vào quy chế khen thưởng, xét lương, thưởng hàng tháng đối với các tập thể và cá nhân trong việc thực hiện chỉ tiêu này...

Chị Tạ Hằng Hà, Trưởng Quang Trung, thành phố Thái Bình



Nếu như trước đây, cứ mỗi khi đến kỳ thanh toán tiền điện, gia đình tôi thường xuyên bị lỡ do công việc của tôi rất bận rộn nên hay bị quên. Nhưng kể từ khi sử dụng dịch vụ thanh toán tiền điện qua ngân hàng tôi thấy yên tâm hẳn vì không còn phải bận tâm tìm xe xếp thời gian đi đóng tiền nữa. Không chỉ tiện lợi trong việc đóng tiền điện, việc sử dụng dịch vụ ngân hàng còn giúp cho tôi có thể thanh toán cước internet, cước điện thoại, mua sắm online... rất thuận tiện và nhanh chóng mà không phải sử dụng đến tiền mặt.

ĐẾN NGÀY 31/12/2019:

- Trên địa bàn tỉnh, ngoài Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng còn có 24 chi nhánh ngân hàng, thành lập 8 chi nhánh cấp huyện và khu vực I, 93 phòng giao dịch; 85 quỹ tín dụng nhân dân với 48 quỹ mở rộng địa bàn sang 72 xã liên kết và với 285 điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội tại các xã, phường, thị trấn;
- Doanh số thanh toán qua ngân hàng ước đạt 1.000.000 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2018, trong đó TTKDTM chiếm 75%.

MINH HƯƠNG

ĐIỆN LỰC THÁI THỤY

Vì mục tiêu cấp điện ổn định, an toàn

Với mục tiêu bảo đảm nguồn điện ổn định, an toàn trong thời gian trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý và dịp đầu xuân năm 2020, thời gian qua, Điện lực Thái Thụy đã tập trung sửa chữa, bảo dưỡng, củng cố lưới điện. Những năm gần đây, tình trạng tiêu thụ điện trên địa bàn huyện Thái Thụy ngày càng tăng với tốc độ năm sau cao hơn năm trước. Trong đó, năm 2019, tổng sản lượng điện tiêu thụ trên địa bàn huyện đạt trên 220 triệu kWh, tăng hơn 12% so với năm 2018. Theo dự báo của Điện lực Thái Thụy, trong những

ngày càng tết Nguyên đán sản lượng điện tiêu thụ trên địa bàn huyện sẽ tăng từ 20 - 30% so với ngày thường do nhu cầu sử dụng điện phục vụ sinh hoạt, giải trí của người dân và phục vụ bơm nước đổ ải đợt 1 vụ xuân năm 2020. Ông Bùi Xuân Tuấn, Giám đốc Điện lực Thái Thụy cho biết: Ngay từ tháng 12/2019, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án bảo đảm cung cấp lưới điện ổn định, an toàn trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý và đổ ải vụ xuân năm 2020. Đồng thời, tiến hành kiểm tra những thiết bị có nguy cơ hỏng hóc để sửa chữa, thay thế, bảo dưỡng, chống tình trạng quá tải lưới điện. Trong tháng 12/2019, đơn vị đã tập trung sửa chữa, thay thế 21km đường dây hạ thế cấp vận xoắn trong toàn huyện; xây dựng mới tuyến đường dây trung thế 10kV cấp điện cho khu vực các xã: Thái Phúc, Thái Hà, Thái Hồng...; nâng cấp trạm biến áp trung gian Thái Hưng. Cùng với công tác sửa chữa, nâng cấp hệ thống lưới điện, đơn vị chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực, phương tiện trực 24/24 giờ trong dịp tết Nguyên đán để xử lý một cách nhanh nhất khi có sự cố xảy ra.

Để phục vụ lịch đổ ải

sắp tới, Điện lực Thái Thụy đã tích cực phối hợp với Xi nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện kiểm tra toàn bộ trạm bơm đầu mối, trạm bơm nội đồng trong toàn huyện, bảo đảm 100% các trạm bơm đều hoạt động tốt. Theo ông Lê Ngọc Huyền, Giám đốc Xi nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện: Qua kiểm tra, các trạm bơm đầu mối phục vụ công tác đổ ải sắp tới như trạm bơm Hệ (Thụy Ninh), trạm bơm Thủy Nguyên (Thái Thủy), trạm bơm Thái Học (Thái Học) đều vận hành với chất lượng điện ổn định, phục vụ tốt việc bơm nước đổ ải. Ngoài ra, trong

thời gian đổ ải sắp tới, Xi nghiệp sẽ chỉ đạo các trạm bơm đầu mối, trạm bơm nội đồng trong toàn huyện thực hiện nghiêm túc nghị của Điện lực Thái Thụy là hạn chế bơm nước vào các ngày, giờ cao điểm để bảo đảm an toàn cho lưới điện, tránh tình trạng quá tải, sự cố lưới điện. Ông Bùi Xuân Tuấn, Giám đốc Điện lực Thái Thụy cho biết thêm: Trong phương án cung cấp điện dịp tết Nguyên đán, đơn vị đặc biệt chú trọng bảo đảm cấp điện cho các địa điểm quan trọng như trụ sở các cơ quan nhà nước, bệnh viện huyện, các nhà máy sản xuất nước sạch sinh hoạt; các địa điểm tổ chức các hoạt động chính trị - xã hội, văn hóa, nghệ thuật và vui chơi giải trí trên địa bàn; các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh

hàng hóa phục vụ ngày tết... Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn cho lưới điện, tránh tình trạng chập cháy xảy ra, ngành điện khuyến cáo khách hàng hạn chế sử dụng điện vào giờ cao điểm từ 16 - 22 giờ trong dịp tết Nguyên đán; tăng cường sử dụng thiết bị có tính năng tiết kiệm điện; nâng cao ý thức bảo vệ an toàn hành

lang lưới điện, không chơi bóng bay, bắn pháo hoa, thả diều, đèn trời gần khu vực đường dây và trạm biến áp...

TRẦN TUẤN



Điện lực Thái Thụy chuẩn bị vật tư để xử lý sự cố lưới điện.